

“แมนไฮม์ม” เปิดตัวไวรัส วิดีโอ โซว์ภาพประมูลรถออนไลน์ออนไลน์เจ้าแรกในไทย



บริษัท แมนไฮม์ม เอเชีย แปซิฟิก ผู้เชี่ยวชาญการประมูลรถจากยุโรปเปิดดำเนินกิจการในประเทศไทยมา กว่า 11 ปี และมีประสบการณ์ในตลาดโลก 60 ปี ล่าสุดแมนไฮม์มได้ใช้สื่อออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ “ระบบการประมูล

ซีมูลแคสท์” ด้วยไวรัสวิดีโอสุดฮา ที่จะทำให้ลูกค้าเข้าใจถึงระบบการประมูลรถของบริษัทแห่งนี้ว่า นอกจากจะเข้าร่วมประมูลตามเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ลูกค้ายังสามารถประมูลผ่านทางออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ด้วยจุดเด่นที่แมนไฮม์มเป็นตัวกลางการขายประมูลเพียงรายเดียวที่มีระบบประมูลออนไลน์แบบเรียลไทม์ควบคุมไปการประมูลที่เกิดขึ้นในสาขา



ผลงานวิดีโอแนะนำระบบการประมูลรถซีมูลแคสท์เรื่อง “ประมูลรถฮามากต้องดู” สร้างสรรค์โดย “**แอดยิ้มออนไลน์ เอเยนซี่**” ดิจิตอล เอเยนซี่ที่ดูแลดิจิทัลแคมเปญครบวงจรของแมนไฮม์ม เล่าเรื่องให้เห็นชัดเจนว่าด้วยระบบ

ซีมูลแคสท์ การประมูลออนไลน์ก็เป็นเรื่องง่ายตายไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากดีลเลอร์ เติร์ทรถตั้งแต่ระดับใหญ่ไปจนถึงระดับเล็ก หรือแม้แต่ผู้ที่ต้องการซื้อรถทั่วไป ก็สามารถเข้าร่วมประมูลรถได้อย่างสะดวกสบายและโปร่งใส

ในคลิปวิดีโอชิ้นนี้ นำแสดงโดย “ฮาวา นางฟ้าประมูล” หรือคุณเกศริน อรุณฉาย Senior Auctioneer บริษัทประมูลรถยนต์แมนไฮม์ม เอเชีย แปซิฟิก ผู้คร่ำหวอดในอาชีพนี้มานานถึง 17 ปี จนกลายเป็นซูเปอร์สตาร์แห่งวงการ เรียกได้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญตัวจริงมาเล่นเองแบบนี้ ก็ทำให้เรื่องราวในวิดีโอชุดนี้ดูสมจริงมากขึ้น โดยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นด้วยบรรยากาศภายในห้องประมูลที่สำนักงานใหญ่สาขาบางนา ท่ามกลางศึกประมูลรถที่แสนจะดุเดือด ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ แต่ผู้ร่วมประมูลแต่ละคนกลับมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งภาษา การแต่งตัว และอาชีพ จนกระทั่งการประมูลสิ้นสุดลงคลิปจึงเฉลยแบบหักมุมว่า ความจริงแล้วผู้ร่วมประมูลทั้งหมดเข้าร่วมประมูลรถในครั้งนี้ผ่านระบบซีมูลแคสท์ออนไลน์

ทำให้แม้ว่าแต่ละคนมาจากต่างสถานที่ แต่ทั้งหมดก็เข้าร่วมกิจกรรมประมูลรถได้แบบเรียลไทม์โดยเรื่องราวทั้งหมดตั้งใจนำเสนออย่างมีอารมณ์ขัน เพราะเชื่อว่าจะนำไปสู่การจดจำแบรนด์แมนไฮม์มได้อย่างง่ายดาย มีความรู้สึกดีและเหมาะสมกับการแชร์ในโลกออนไลน์

นอกจากการประมูลออนไลน์แล้วแมนไฮม์มยังขยายให้มีสาขาในต่างจังหวัดอีก 5 แห่ง ประกอบด้วย

สุราษฎร์ธานี, พิษณุโลก, นครราชสีมา, ชลบุรี และล่าสุดสาขาเชียงใหม่ซึ่งเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้เมื่อผสมผสานสาขาต่างๆ ที่ครอบคลุมหัวเมืองใหญ่ กับระบบการประมูลซีมูลแคสต์แล้ว ก็เชื่อว่าแมนโฮมมิ่งจะสามารถให้บริการผู้ประกอบการเดินที่รถ และผู้บริโภครถทั่วไปได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

สามารถรับชมคลิปวิดีโอเรื่อง “ประมูลรถฮามากต้องดู” ได้

ที่<http://www.youtube.com/watch?v=OTRkMyYAM0k>